

Số: 124 /BC-UBND

Quảng Điền, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

**Phần thứ I  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Những tháng đầu năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; giá cả lợn giống, lợn hơi cao,... đã gây nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động triển khai, tập trung chỉ đạo, điều hành, kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực cụ thể:

**A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

**I. LĨNH VỰC KINH TẾ**

**1. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội**

- Đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/4/2020 về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thống nhất ý chí, hành động và tạo sự đồng thuận trong xã hội; thông tin đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh để doanh nghiệp, cơ sở

sản xuất kinh doanh và người lao động yên tâm, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đã triển khai rà soát các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách. Đến nay, UBND huyện đã thẩm định danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt; trong đó nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia (trong danh sách đến ngày 31/12/2019) đã hoàn tất việc chi trả hỗ trợ 12.532 đối tượng, với số kinh phí 14,068 tỷ đồng; đồng thời tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 với 1.745 người (hiện UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ đợt 01 cho 848 người) và đang chuẩn bị chi trả hỗ trợ.

- Đã kịp thời thực hiện một số chính sách hỗ trợ khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên như:

+ Giảm giá điện theo quy định tại Công văn số 2698/BCT-ĐDL ngày 16/4/2020 của Bộ Công thương; miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt theo quy định tại Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với các đối tượng theo quy định.

+ Tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, thương mại, thanh toán điện tử theo quy định tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh.

+ Các Ngân hàng trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 12/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước<sup>1</sup>.

+ Đã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, giúp đỡ người nông dân tiêu thụ một số sản phẩm nông sản do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với 3.025 con gà, 676 con vịt, 582 kg cá Diêu Hồng, 315,4 kg rau má; đồng thời tiếp tục củng cố, mở rộng các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông sản đã có. Hỗ trợ thông tin thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các hộ sản xuất gặp khó khăn.

- Tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa công tác phòng, chống dịch; đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp thông qua các kênh với số tiền 644,742 triệu đồng, 2.965 kg gạo, 10.450 khẩu trang, 600 thùng mì tôm và nhiều hiện vật khác như: mì tôm, nước rửa tay, rau quả và 30 xuất quà,... để hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

<sup>1</sup> - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT: Có 5.439 khách hàng (tăng 570 khách hàng so với đầu năm; trong đó, có 19 doanh nghiệp) được cho vay mới để khôi phục sản xuất với doanh số cho vay 35 tỷ đồng, lũy kế dư nợ cho vay 695 tỷ đồng (trong đó: Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn 580 tỷ đồng; dư nợ cho vay doanh nghiệp 31 tỷ đồng; dư nợ cho vay Tổ vay vốn 84 tỷ đồng).

- Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện: Doanh số cho vay 85 tỷ đồng/2.165 lượt khách hàng. Tổng dư nợ đến 30/6/2020: 311 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với đầu năm, tăng trưởng 6%. Dư được ủy thác qua Hội đoàn thể 311 tỷ đồng. Đã khoanh nợ 18 triệu đồng. Số lao động được tạo việc làm mới từ các dự án cho vay giải quyết việc làm 100 lao động; công trình vệ sinh và nước sạch được sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới: 1.360 công trình; 427 lượt hộ được vay vốn chương trình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay bổ sung thêm 4 hộ chương trình nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, 04 hộ tiếp cận được nguồn vốn nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

## **2. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới**

### **a) Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới**

- Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành 03 tiêu chí chưa đạt đó là:

+ Tiêu chí Quy hoạch: Đã hoàn thành việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình HĐND huyện thông qua và đã lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành cấp tỉnh liên quan; hiện đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.

+ Tiêu chí Giáo dục: Đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với trường THPT Hóa Châu hoàn thiện hồ sơ trình Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Như vậy, huyện có 2/3 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, chiếm 66,7%/tiêu chí quy định trên 60%.

+ Tiêu chí Sản xuất: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện, trong đó phối hợp với Công ty giống Cây trồng - Vật nuôi, Công ty vật tư nông nghiệp, Tập đoàn Quế lâm, Doanh nghiệp Hoá Châu, Doanh nghiệp tư nhân Huế Việt, nhà máy rượu Shouchu, các HTX, các doanh nghiệp khác có liên quan..., để tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực như: xây dựng cánh đồng lúa chất lượng, lúa hữu cơ, rau VietGAP, lạc, khoai lang mỡ, khoai lang tím, sen, ngô, đậu tương,...; Công ty cổ phần CP Việt Nam, Công ty GreenFeed, 3F Việt, Tập đoàn Quế Lâm, Doanh nghiệp tư nhân Huế Việt, các Cửa hàng nông sản trên địa bàn tỉnh liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm lợn, gà trên địa bàn huyện. Qua thống kê, có trên 10% sản lượng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện được liên kết tiêu thụ.

- Hoàn thiện các hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới: Đang chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ và tài liệu minh chứng theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có cơ sở trình Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo quy định.

### **b) Tình hình và kết quả xây dựng xã nông thôn mới**

- Đối với 02 xã xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Quảng Phú, Quảng Thọ: Đến nay, 02 xã đều đạt 15/19 tiêu chí; trong đó, có 04 tiêu chí chưa đạt là: giao thông; có mô hình sản xuất an toàn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm; thu nhập; giáo dục. Hiện nay, UBND các xã đang tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại theo kế hoạch đề ra.

- Đối với 06 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (Quảng Công, Quảng Vinh, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng An, Quảng Lợi)

+ Các xã: Quảng Thành, Quảng An, Quảng Lợi đã tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Các xã đã rà soát, xây dựng kế hoạch để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng mô hình phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân; cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh-sạch-đẹp.

+ Đã rà soát, đánh giá lại và xây dựng kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày

06/4/2018 của UBND tỉnh (qua rà soát sơ bộ, các xã Quảng Công, Quảng Vinh, Quảng Phước đều đạt 14/19 tiêu chí).

- Tình hình và kết quả thực hiện 02 xã về đích năm 2020 (Quảng Ngạn, Quảng Thái): Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trình Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh.

### **c) Tình hình và kết quả xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu**

- Xây dựng thôn kiểu mẫu

+ Đòi với 03 thôn: Hà Cảng (xã Quảng Phú); Phước Yên, La Vân Hạ (xã Quảng Thọ): Đã được đầu tư xây dựng trong năm 2019; hiện nay, các thôn đã hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng. Đồng thời, trong thời gian qua, các thôn đã tiến hành trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường, định kỳ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường và thực hiện tốt ngày Chủ nhật xanh.

+ Đã tổ chức làm việc với 05 thôn: Đông Xuyên (xã Quảng An), Khuông Phò Đông (xã Quảng Phước), Đồng Bào (xã Quảng Vinh), Tân Thành (xã Quảng Công), Thành Trung (xã Quảng Thành) và thống nhất các danh mục hỗ trợ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định (riêng thôn Khuông Phò Đông chưa triển khai).

- Xây dựng vườn kiểu mẫu: Đã tổ chức nghiệm thu, giải ngân kinh phí hỗ trợ 15 vườn mẫu trong năm 2019 theo kế hoạch. Hiện đang tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các hộ tham gia xây dựng vườn mẫu tổ chức sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa và đang tiến hành khảo sát, thẩm định để chọn các hộ tham gia vườn mẫu năm 2020 (dự kiến 18 vườn mẫu).

## **3. Sản xuất nông nghiệp**

### **a) Trồng trọt**

Đã hoàn thành sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020, với tổng diện tích gieo trồng 5.682,2 ha (trong đó, vụ Đông 223,6 ha), giảm 78 ha so với vụ Đông Xuân năm trước. Trong đó: diện tích gieo cấy lúa 4.202 ha, đạt 99,9% kế hoạch, bằng vụ Đông Xuân năm trước; màu và cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm 1.480,2 ha, giảm 78 ha. Đã đưa vào sử dụng 402,19 tấn giống lúa xác nhận, chiếm 79,8% diện tích gieo cấy, đạt 88,7% kế hoạch và tăng 0,3% so với vụ Đông Xuân năm trước; trong đó, giống tự sản xuất 119,2 tấn, chiếm 29,6%. Tiếp tục tăng cường sử dụng các giống lạc mới MD7, L14, với diện tích 408,9 ha, chiếm 99,1% diện tích, đạt 101% kế hoạch, tăng 0,1% so với vụ Đông Xuân năm trước. Nhìn chung, nhờ triển khai các biện pháp đồng bộ nên vụ Đông Xuân năm nay tiếp tục được mùa toàn diện, năng suất lúa đạt 65 tạ/ha; năng suất lạc đạt 24 tạ/ha.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trong đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, cụ thể: Đã phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh triển khai sản xuất cánh đồng lớn có liên kết giống lúa Hà Phát 3 với diện tích 120 ha ở các HTX: Đông Phước, Phú Hòa, Kim Thành, Số 1, Số 2 Sịa; triển khai sản xuất cánh đồng lớn giống lúa KH1 với diện tích 210 ha tại các HTX: Tín Lợi, An Xuân, Thống Nhất; giống lúa HN6 với diện tích 30 ha tại HTX Thống Nhất; liên kết với Công ty Cổ phần Quế Lâm miền Trung triển khai sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 11 ha giống DT39 tại HTX Đông Vinh.

Ngoài ra, các HTX còn chú trọng việc trồng rau sạch, rau trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao; xen canh, luân canh tăng hệ số sử dụng đất, như ở Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp: Phú Thanh, Kim Thành, Quảng Thọ 2, Tam Giang, Thắng Lợi, Thạnh Lợi, Số 2 Sĩa,...

### **b) Chăn nuôi**

Mặc dù bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế nhưng việc tái đàn hiện gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lợn giống, giá giống tăng cao. Hiện nay, UBND huyện đã tiến hành xây dựng và đang hoàn thiện Đề án phát triển đàn lợn nuôi hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị đề trình tỉnh thẩm định, phê duyệt nhằm tạo cơ sở thuận lợi trong việc triển khai tái đàn; đối với các loại vật nuôi khác phát triển ổn định.

Theo số liệu thống kê, tổng đàn lợn khoảng 20.200 con (trong đó, có 2.980 lợn nái), bằng 66% cùng thời điểm năm trước; đàn gia cầm 540.000 con (trong đó, 90.000 con vịt), đàn trâu 1.840 con, đàn bò 2.380 con, chim cút 70.000 con, dê 190 con.

Đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong sản xuất chăn nuôi. Đồng thời, đốc thúc, phối hợp thực hiện thủ tục xây dựng các lò mổ tập trung ở các xã: Quảng Thành, Quảng Công.

### **c) Thủy sản**

- Nuôi trồng thủy sản: Đã chỉ đạo hoàn thành thả nuôi vụ nuôi trồng thủy sản nước lợ chính vụ năm 2020, với diện tích 722,1 ha, đạt 99,29% kế hoạch và bằng 102,66% so với năm trước. Trong đó, diện tích nuôi chuyên tôm 7,4 ha, chiếm 1,02%; diện tích nuôi tôm xen ghép 706,76 ha, chiếm 97,87%; diện tích nuôi chuyên cá chêm 03 ha, chiếm 0,41%; nuôi tôm thẻ trên cát 4,94 ha, chiếm 0,68%. Đồng thời, toàn huyện đã thả nuôi 139,27 ha ao, hồ nước ngọt, đạt 87,68% kế hoạch và bằng 116,7% so với năm trước; 1.206 lồng cá, đạt 95,79% kế hoạch và bằng 107,5% so với năm trước (gồm 1.166 lồng trên sông Bồ và 40 lồng trên phá Tam Giang).

- Khai thác thủy sản tiếp tục ổn định và phát triển. Đã vận động ngư dân chủ động tu sửa tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ để đẩy mạnh khai thác trên biển cũng như trên đầm phá. Năm nay, khai thác biển được mùa ruốc, cá trích,....; 06 tháng đầu năm sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 2.421 tấn, đạt 51% so với kế hoạch và bằng 142% so với cùng kỳ; trong đó, đánh bắt biển 2.121 tấn, đạt 51,7% kế hoạch và bằng 147,5% so với cùng kỳ; đánh bắt sông đầm 300 tấn, đạt 46,9% kế hoạch và bằng 113,6% so với cùng kỳ.

- Công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản được quan tâm. Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều biện pháp (tập huấn tuyên truyền, ký cam kết, tổ chức tuần tra, truy bắt và xử lý, ...) nhằm ngăn chặn và hạn chế nạn khai thác thủy sản bằng phương tiện hủy diệt. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ không tái phạm tình trạng sử dụng thuyền có gắn máy công suất lớn để hành nghề trái phép.

### **d) Lâm nghiệp**

Chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng trồng hiện có; phát triển đai rừng phòng hộ, kết hợp giao đất phát triển kinh tế trang trại với

phát triển rừng trồng theo ô nông, lâm kết hợp.

#### **đ) Phát triển kinh tế trang trại**

Vụ Đông Xuân năm nay, vùng cát nội đồng có 45 hộ tổ chức sản xuất, đã gieo trồng cây ngắn ngày 40 ha, chủ yếu là các loại cây trồng như: lúa 3,2 ha; sắn 12,5 ha; lạc 5,0 ha; thuốc lá 5,0 ha, rau các loại 11,5 ha,... Có 07 hộ ở Quảng Thái sản xuất nấm với sản lượng ước tính 05 tháng đầu năm đạt 20 tấn.

Hiện nay, chăn nuôi quy mô lớn vẫn tiếp tục phát triển, có 05 hộ nuôi gia công cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP, gồm: 04 hộ nuôi lợn với quy mô 1.000-6.000 con/lứa; 01 hộ nuôi gà với quy mô 12.000 con/lứa. Ngoài ra, nhà máy ấp trứng gà đã nâng công suất từ 3,67 triệu con/năm lên 7,2 triệu con/năm với công nghệ hiện đại để cung ứng gà giống trong và ngoài tỉnh và trang trại sản xuất gà giống quy mô 10.000 gà bố mẹ đang tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Đã hình thành 01 cơ sở sản xuất rau thủy canh hồi lưu với diện tích 360 m<sup>2</sup>.

Tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các hộ chăn nuôi quy mô lớn thực hiện các biện pháp khắc phục, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi theo quy định.

#### **4. Phát triển dịch vụ**

Các loại hình dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Một số dịch vụ phát triển khá như: vận tải, nhà hàng, thương mại,... Bước đầu khai thác loại hình du lịch sinh thái biển, đầm phá.

Tập trung đầu tư một số hạng mục thiết yếu cùng với kêu gọi xã hội hóa đầu tư phát triển dịch vụ để sớm hình thành rõ nét du lịch biển ở xã Quảng Công, Quảng Ngạn<sup>2</sup>; khu dịch vụ ẩm thực ven sông Bồ, thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Đã chỉ đạo các ngành liên quan hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Vinh Phú lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan để tạm thời thuê một phần diện tích đất tại bến xe Ngọc Thảo (cũ) để xây dựng quầy trưng bày, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nông sản, đặc sản trên địa bàn huyện như: rau thủy canh; mắm, nước mắm Tân Thành, tinh dầu lạc,...

Đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động du lịch năm 2020; lập và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển năm 2020; phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng các chương trình tour mới; đồng thời, đã tổ chức buổi làm việc với UBND xã Quảng Công để nghe báo cáo liên quan đến dự án du lịch biển cộng đồng tại thôn Cương Giáng và thôn An Lộc, xã Quảng Công. Triển khai các hạng mục đầu tư trong kế hoạch khai thác các điểm đến trong bộ phim “Mắt biếc”. Phối hợp UBND xã Quảng Lợi hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất tại 02 hộ Homestay ở thôn Ngư Mỹ Thạnh, đề xuất nhu cầu hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025.

<sup>2</sup> Kêu gọi đầu tư các dự án dịch vụ du lịch sinh thái biển: Dự án Opera Resort tại xã Quảng Công (Liên doanh Công ty CP Sông Đà – Việt Hà và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Đầu tư Thăng Gia Lộc). Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái ven biển và khu nhà ở sinh thái ven đầm phá Tam Giang của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đường Mòn Đông Dương. Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng xã Quảng Công của Công ty Cổ phần xây dựng tổng hợp và xuất khẩu Hà Thành.

## **5. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp**

Tăng cường chỉ đạo, tạo chuyển biến trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Một số ngành sản xuất có tốc độ tăng trưởng khá, như: May mặc, sản xuất thực phẩm, sản xuất giường tủ, bàn ghế, khai thác vật liệu xây dựng, sản xuất bờ lô, đồ gỗ, sản phẩm mây tre,...

Tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Bắc An Gia giai đoạn 1 (hệ thống phòng cháy, chữa cháy); hiện đã cho 14 cơ sở thuê đất với tổng diện tích 11.773 m<sup>2</sup>; tỷ lệ lấp đầy 100% (tính trên phạm vi 2,2 ha). UBND huyện đã chỉ đạo lập quy hoạch và đang đề nghị tỉnh bổ sung mới 01 cụm công nghiệp tại Quảng Lợi, với quy mô diện tích 28 ha.

Đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn huyện đăng ký các đề án khuyến công. Đồng thời, đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ HTX dịch vụ chế biến, thu mua, tiêu thụ, mắm và nước mắm Tân Thành xác lập nhãn hiệu đối với các sản phẩm mắm, nước mắm; hướng dẫn HTX sản xuất dịch vụ mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú lập các hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 đối với sản phẩm: Bộ sản phẩm rô, rá.

Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện các dự án đã đăng ký đầu tư trên địa bàn. Hiện nay, đã làm việc với Công ty TNHH sản xuất, thương mại nội thất Hoàng Việt để khảo sát địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, đan lát xuất khẩu Hoàng Việt; nhà máy may Quảng Điền (nhà máy may xuất khẩu Triệu Phú) đã khánh thành và đi vào hoạt động; các cơ sở may gia công hiện có duy trì được sản xuất ổn định.

Đã tích cực chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp, đôn đốc đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Dược Khoa DK Pharma) hướng dẫn các chủ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình OCOP, cụ thể như sau:

- Các dự án chuẩn hóa và hoàn thiện sản phẩm năm 2019 (sản phẩm Mây tre đan Bao La và sản phẩm Trà rau má Quảng Thọ): Đã hoàn thành việc tổ chức đánh giá.

- Các dự án chuẩn hóa và hoàn thiện sản phẩm năm 2020 (dự án hoàn thiện và nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản phẩm bún, bánh Ô Sa và dự án hoàn thiện và nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản phẩm rau sạch Quảng Thành): Đang phối hợp với đơn vị tư vấn để xây dựng dự án và phân đấu hoàn thành dự án trước tháng 8/2020.

- Các dự án mô hình điểm của Trung ương (sản phẩm nước mắm, mắm làng nghề Tân Thành và sản phẩm mây tre đan Bao La): Đã hoàn thành việc lập các dự án.

## **6. Tài nguyên - Môi trường**

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; định kỳ tổ chức rà soát, đăng ký bổ sung danh mục các công trình, dự án phát sinh có nhu cầu sử dụng đất để trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét phê duyệt theo quy định. Đồng thời, đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019 đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Đã chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công triển khai thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Hiện nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành công tác đo đạc, đang chỉnh lý hồ sơ và tiến hành công bố công khai.

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác quy hoạch, phân lô và hoàn thiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và quyền thuê đất theo kế hoạch đã đề ra. Đến nay, đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 74 lô đất, với kinh phí 53.391 triệu đồng, đồng thời năm 2019 chuyển qua 6.889 triệu đồng, tổng cộng 60.280 triệu đồng, đạt 75,4% kế hoạch.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khai thác cát lòng sông trái phép. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tổ chức triển khai 53 đợt/212 lượt cán bộ tiến hành tuần tra, xử lý. Qua đó, đã phát hiện 17 vụ việc/29 đối tượng, ra quyết định xử phạt 58 triệu đồng và tịch thu 48,5m<sup>3</sup> cát lòng sông, đang củng cố hồ sơ xử lý 06 vụ/09 đối tượng. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra 02 đợt 05 bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn; phát hiện 01 trường hợp vi phạm về mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp, xử phạt hành chính 03 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền và ký cam kết không vi phạm pháp luật về môi trường và giao thông đường thủy nội địa cho 38 hộ dân ở thôn Vạn Hạ Lang, xã Quảng Phú và các chủ phương tiện có dò khai thác trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực môi trường cho 18 hộ dân có xe ben, xe rơmooc, xe múc ở xã Quảng Thái.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh, tăng cường triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua triển khai đã có nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, như: mô hình “Dòng Sông quê hương trong xanh”; mô hình tuyến đường “Sáng – Xanh - Sạch - Trật tự trị an”; tổ chức các câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường,... Sau các đợt ra quân đã tổ chức thu gom, xử lý hàng tấn rác thải các loại, diệt cây mắt mèo và trục vớt bè Lục bình, bóc tách nhiều điểm quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, trồng và chăm sóc hàng nghìn cây xanh, bồn hoa, tuyến đường hoa tại các cơ quan, đơn vị, các địa phương.

## **7. Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng**

### **a) Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch**

Đã hoàn thành lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Công đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, đang triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sịa và lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư để phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng và quy hoạch được duyệt, đặc biệt là ở khu vực thị trấn Sịa, trung tâm các xã và dọc các tuyến đường chính trên địa bàn huyện. Đã tổ chức ra quân, lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở địa bàn trung tâm huyện



và trung tâm các xã.

### **b) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng**

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp năm 2019-2020 và chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để triển khai thi công các công trình trong kế hoạch năm 2020 đã được thông báo vốn.

- Các dự án thuộc ngân sách tỉnh (giao huyện quản lý):

Đến ngày 27/5/2020, bình quân giải ngân 73,53%, trong đó:

+ Các dự án chuyển tiếp: Thi công cơ bản hoàn thành và tập trung thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2020: 33.838 triệu đồng/12 dự án; đã thanh toán kế hoạch vốn: 33.729 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,68%.

+ Các dự án khởi công mới: Nạo vét và gia cố tuyến tiêu thoát lũ hói Cồn Bài, xã Quảng An; trường THCS Lê Xuân, trường THCS Nguyễn Đình Anh và dự án phục hồi và tôn tạo khu lưu niệm Tố Hữu với tổng mức đầu tư 48.398 triệu đồng, kế hoạch vốn 2020: 26.500 triệu đồng; đã thanh toán 10.636 triệu đồng, đạt tỷ lệ 40,14%.

- Các dự án thuộc kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tỷ lệ giải ngân đến 31/5/2020 bình quân đạt 39,25% (trong đó: thực chi đạt 26,11%, dự tạm ứng chưa thanh toán 13,14%).

- Các dự án thuộc kế hoạch vốn ngân sách huyện: Tỷ lệ giải ngân đến 31/5/2020 đạt 69,71% (trong đó: thực chi đạt 56,65%, dự tạm ứng chưa thanh toán 13,05%).

- Đã phê duyệt danh mục công trình và khối lượng xi măng hỗ trợ để bê tông hóa đường nội thôn năm 2020, với khối lượng xi măng hỗ trợ là 1.423 tấn (kinh phí 1.928 triệu đồng) cho 8.192m đường giao thông.

### **c) Công tác đấu thầu qua mạng 2020**

Thực hiện theo kế hoạch đấu thầu qua mạng năm 2020 đã đăng ký với tỉnh, có 33 gói thầu đấu thầu rộng rãi, gồm 32 gói thầu có giá gói thầu dưới 10 tỷ đồng (đấu thầu qua mạng) và 01 gói thầu có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng (đấu thầu không qua mạng); tỷ lệ đấu thầu qua mạng toàn huyện đạt 96,9% và tổng giá trị đấu thầu qua mạng 87,1%.

### **8. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng**

Đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình xây dựng cơ bản, các dự án phát triển quỹ đất của huyện, xã năm 2020. Nhìn chung, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua được triển khai thực hiện khá tốt, đảm bảo tiến độ phục vụ thi công các công trình trên địa bàn.

### **9. Tài chính ngân sách**

Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 đã được HĐND huyện quyết nghị. Ước đến 30/6/2020, tổng thu ngân sách (thu nội địa) 42.500 triệu đồng, đạt 35% kế hoạch HĐND huyện giao; trong đó, thu ngoài quốc doanh 9.500 triệu đồng, đạt 44,6%; thu tiền sử dụng đất 23.000 triệu đồng, đạt 28,8%; thu lệ phí trước bạ 3.730 triệu đồng, đạt 42,4% kế hoạch.

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh

về việc tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2020, với kinh phí 2,81 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện chỉ sử dụng 40% kinh phí dự phòng để chi bổ sung các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid, bổ sung hoạt động quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ đột xuất cấp thiết khác; còn để lại 60% để sử dụng nếu có hụt thu ngân sách lớn, chi phòng, chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai trong năm.

## **II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI**

### **1. Văn hóa-Thông tin và Thể thao**

- Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: các hoạt động kỷ niệm 90 năm giải Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), mừng Xuân Canh Tý 2020; kỷ niệm Ngày quốc tế Hạnh phúc (20/3); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Điền (25/3/1975-25/3/2020); 45 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2020); 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” và “Ngày Gia đình Việt Nam” 28/6. Tổ chức tổng kết 08 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015 – 2020.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với chính quyền địa phương trong việc cung cấp thông tin, tự giám sát dịch giữa người dân với người dân, giữa người dân và chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương; các trường hợp nghi nhiễm nCoV, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch; thực hiện giãn cách xã hội.

- Triển khai thực hiện chỉnh trang cây xanh, dải phân cách các tuyến đường chính trung tâm huyện, phục vụ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (đường Nguyễn Kim Thành, đường Nguyễn Vịnh). Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập đề án chỉnh trang khuôn viên, tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Thủ Lễ.

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020; chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình các mô hình văn hóa như: “Thực hiện Quy ước văn hóa gắn với nếp sống văn minh trong việc tang”; mô hình “Tuyến đường không rải vàng mã khi đưa tang”; mô hình “phòng, chống bạo lực gia đình”. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, tổ dân phố tiên hành tiên hành sửa đổi, bổ sung quy ước văn hóa theo Quyết định số 22/2018/QĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng dự án Trung tâm giám sát , điều hành thông minh huyện Quảng Điền giai đoạn 2020-2023.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Kiểm tra chấn chỉnh tình trạng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng, cơ sở thể thao trên địa bàn huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

## **2. Giáo dục và Đào tạo**

- Tuyên truyền, hướng dẫn việc học trực tuyến, học trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh (TRT) theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 12. Chỉ đạo các trường phối hợp với phụ huynh tổ chức hướng dẫn, ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh từ lớp 01 đến lớp 8 bằng nhiều hình thức hợp lý trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid - 19.

- Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường sau khi tình hình dịch bệnh Covid - 19 được khống chế; triển khai chương trình dạy và học, ổn định trường lớp để nâng cao chất lượng giáo dục, ôn tập kiến thức; huy động và duy trì số lượng học sinh sau thời gian nghỉ học để phòng dịch Covid – 19: Mầm non: Duy trì và huy động 4.856 trẻ/195 nhóm, lớp; trong đó: nhà trẻ 1.277/59 nhóm; mẫu giáo 3.579/136 lớp. Riêng trẻ 5 tuổi có 1.204/40 lớp. Tiểu học: Duy trì 5.845 học sinh/221 lớp, giảm 03 học sinh do chuyển trường. THCS: Duy trì 4.579/4.599 học sinh, giảm so với cuối học kỳ 20 học sinh (trong đó: chuyển đến 04, chuyển trường 08, học nghề 15 học sinh và 01 bỏ học. THPT: Huy động và duy trì 2.733/2.695 học sinh, giảm 38 học sinh so với cuối học kỳ 1<sup>3</sup>. Đảng chỉ đạo tổ chức thi học kỳ II và tổng kết năm học 2019 – 2020, hoàn thành trước ngày 15/7/2020.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở trường lớp, tập trung chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 04 trường được cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 01 trường đạt chuẩn mức độ 2. Đến nay, toàn huyện có 30/48 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62,5% (06/16 trường mầm non, 18/18 trường tiểu học, 05/11 trường THCS và 01/3 trường THPT); đồng thời chỉ đạo các trường trong kế hoạch ( 06 trường ) đề nghị công nhận đạt chuẩn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết để nộp hồ sơ kiểm định theo đúng quy định.

## **3. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình**

Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến xã đến huyện. Triển khai thực hành phân tuyến kỹ thuật trong khám chữa bệnh, thực hiện tốt quy chế bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế.

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp và chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tổ chức phun khử trùng Cloramin B tại các trường học, trụ sở cơ quan, chợ, các điểm công cộng, cửa ngõ ra vào huyện trên địa bàn các xã, thị trấn; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn trong công tác vệ sinh, phòng lây

---

<sup>3</sup> Trong đó: THPT Nguyễn Chí Thanh: 08, Tổ Hữu: 17, Hóa Châu: 13, nguyên nhân do thời gian nghỉ dịch Covid -19 dài, nên các em bỏ học tham gia học nghề và đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài (04 em ở trường Tổ Hữu); Trung tâm GDNN-GDTX, khối THPT duy trì 66 (giảm 03 học sinh); học nghề THPT: 917 học sinh, THCS: 1.123 học sinh.

niễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; chỉ đạo Trung tâm y tế huyện xây dựng phương án, dự trữ cơ số thuốc, hóa chất, vật liệu y tế,... phục vụ cho quá trình phòng, chống dịch, thu dung bệnh nhân khi có dịch xảy ra; giám sát dịch tễ, khai báo y tế đối với những trường hợp về từ vùng dịch, từ địa phương có nguy cơ, từ các khu cách ly tập trung trở về địa phương.

Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước đạt 99,76%; bảo hiểm xã hội bắt buộc ước đạt 94,06%, bảo hiểm xã hội tự nguyện ước đạt 45,48% kế hoạch năm.

Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng phòng chống dịch bệnh mùa hè; kiểm tra công tác hành nghề y dược tư nhân; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai chiến dịch truyền thông dân số và công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các xã, thị trấn, vùng đầm phá, ven biển để nâng cao nhận thức của người dân về chương trình kế hoạch hoá gia đình nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

#### **4. Lao động, Thương binh và Xã hội**

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2012 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”<sup>4</sup>. Đã tổ chức giải quyết tốt chính sách xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, đến nay có 6.084 đối tượng hưởng trợ cấp<sup>5</sup>. Tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 02 bà mẹ và trao tặng “Huân chương Độc lập hạng ba” cho 01 gia đình trên địa bàn huyện.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động, đến nay đã có 30 lao

<sup>4</sup> Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2020 tặng quà cho đối tượng chính sách là 4.170 xuất trị giá 1.091.400.000 đồng, gồm quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện; Chi trợ cấp hàng tháng cho 1.048 đối tượng chính sách với kinh phí là 4.579.391.000 đồng; Chi hỗ trợ trang cấp chỉnh hình với tổng số tiền 36.420.000 đồng. Chi mai táng phí cho 42 đối tượng với tổng số tiền là 298.795.000 đồng. Đăng ký nhu cầu điều dưỡng từ đầu năm với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổng số 256 lượt điều dưỡng, trong đó: Điều dưỡng tại nhà 163 lượt, điều dưỡng tập trung 93 lượt.

<sup>5</sup> Mỗi tháng chi trả 2.262.000.000đ, tổ chức trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng đúng chính sách, đúng chế độ và kịp thời theo thời gian quy định. Chi hỗ trợ MTP cho đối tượng bảo trợ xã hội 153 đối tượng với số tiền 826.200.000đ. Nhân dịp Tết Nguyên đán đã hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội 10.330 xuất, trị giá 2.784.700.000đ; quà mừng thọ của Chủ tịch nước cho 17 cụ tròn 100 tuổi, mỗi cụ 700.000đ, trị giá 11.900.000đ. Chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng ảnh hưởng do dịch covid-19 là 12.578 đối tượng, với kinh phí hỗ trợ 14.068.500.000đ. Trong đó người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 559 đối tượng; đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp hàng tháng 5.621; khẩu nghèo 1.619 khẩu; khẩu cận nghèo 4.779 khẩu. Tranh thủ sự hỗ trợ của Nghĩa Dũng Karate-Do 500 xuất gạo, mỗi xuất 10kg gạo cho 2 đơn vị Thị trấn Sịa và xã Quảng Vinh, mỗi đơn vị 250 xuất; được sự hỗ trợ của tổ chức ACDC 30 xuất quà hỗ trợ cho người khuyết tật, trị giá mỗi xuất 20kg gạo, nước mắm và dầu ăn.

động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 108 lao động đang theo học định hướng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

### **III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH**

#### **1. Công tác xây dựng chính quyền**

- Đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Từng bước củng cố, kiện toàn và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; từng bước sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị<sup>6</sup>. Quản lý biên chế theo quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2020 của UBND tỉnh. Thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức năm 2019 theo qui định; báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu trong năm 2021.

- Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xác định cụ thể vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức, công chức cấp xã; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2020. Tiếp tục cử đi đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện<sup>7</sup>.

#### **2. Công tác cải cách hành chính**

Đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện khá nghiêm túc và hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch cải cách hành chính; tổ chức, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Tổ chức hội nghị tổng kết 10

<sup>6</sup> - Điều động và bổ nhiệm 01 Phó trưởng phòng, 02 Hiệu trưởng; bổ nhiệm 01 Phó Hiệu trưởng; Quyết định củng cố, kiện toàn 41 Ban, chi đạo, Hội đồng. Quyết định kiện toàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm hành chính công huyện.

- Điều động 01 công chức khối Nhà nước đến công tác tại cấp xã; 01 cán bộ cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp huyện đến công tác tại cấp xã và 01 cán bộ cấp xã đến công tác tại các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp huyện. Trình UBND tỉnh chuyển 01 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện. Tham gia tham gia Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét chuyển 01 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tinh giản biên chế đối với 03 viên chức và 05 cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020; xét tuyển và thông báo trúng tuyển đối với 11 giáo viên; tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II đối với 102 viên chức, năm 2020.

- Quyết định giao quyền Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, nhiệm kỳ 2016-2021. Thẩm định tiêu chuẩn cán bộ đối với nhân sự giới thiệu ứng cử bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, nhiệm kỳ 2016-2021.

<sup>7</sup> Đã cử 09 công chức và 03 cán bộ cấp xã tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; cử 01 công chức, 01 viên chức tham gia học tập kinh nghiệm xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng ý cho 02 viên chức tham dự tập huấn giáo viên Trường THCS; đồng ý cho 05 viên chức tham gia bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; đồng ý 01 viên chức tham dự tọa đàm khoa học của tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực; đồng ý cho 02 viên chức tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo và nâng cao năng lực cán bộ, giáo viên; đồng ý cho 01 viên chức tham gia tập huấn về giáo dục khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cho học viên GDNN-GDTX.

năm thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030.

Kịp thời ban hành các kế hoạch năm 2020 về: Cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính; năm dân vận chính quyền, dân vận khéo; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đã kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính và các văn bản có quy định liên quan đến thủ tục hành chính. Niêm yết công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định; kịp thời rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính của cấp trên để niêm yết và đưa vào thực hiện; thực hiện quyền giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế các cơ quan cấp huyện. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức rà soát thực trạng trang thiết bị để trang cấp đảm bảo cho Trung tâm Hành chính công huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn theo quy định. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 3.681 hồ sơ các loại, trong đó, không có hồ sơ tiếp nhận vào ngày thứ 7, cụ thể đã giải quyết 3.640 hồ sơ, trong đó: trước hẹn và đúng hẹn 3.560 hồ sơ; trễ hẹn 80 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2,2%; đang xem xét giải quyết trong hẹn 41 hồ sơ; đã quá hẹn 02 hồ sơ do còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Đã tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Duy trì, đánh giá nội bộ và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính đảm bảo đạt mục tiêu chất lượng năm 2020 đã đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức; tiếp tục duy trì hoạt động của hệ thống Website huyện; sử dụng thư điện tử công vụ.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng giải quyết công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

#### **IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH, NỘI CHÍNH**

**1.** Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình lao động ngoài nước và lao động từ vùng có dịch về lưu trú tại địa phương để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời bảo vệ ổn định địa bàn, đặc biệt chỉ đạo lực lượng Công an, Quân

sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ ổn định, không có vấn đề đột biến xảy ra.

Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020 đúng quy định, nhanh gọn, an toàn, bảo đảm chỉ tiêu cấp trên giao 104 thanh niên (Quân đội 97 thanh niên, Công an 07 thanh niên), trong đó, Sư đoàn 968/QK4 là 55 thanh niên, Lữ đoàn 414 là 20 thanh niên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là 14 thanh niên, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh là 08 thanh niên, Công an tỉnh là 07 thanh niên.

**2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo; phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo huyện, các tổ chức Phật giáo cơ sở đang có nhu cầu chuyển chuyên chức sắc về tu học tại các Niệm Phật đường thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định.**

Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, người có uy tín và đồng bào tín đồ trong Công giáo, Tin lành, Phật giáo cùng chung tay với chính quyền các cấp thực hiện biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

### **3. Công tác kiểm tra, thanh tra**

- Chỉ đạo Thanh tra huyện thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại xã Quảng Thái; thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách, thu và sử dụng các khoản đóng góp trong trường học tại Trường Tiểu học số 1 Quảng Lợi; thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách, thu và sử dụng các khoản đóng góp trong trường học tại Trường THCS Đặng Tất. Tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở và tại các đại phương theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra quá trình triển khai dự án: Chinh trang sân, đường nội bộ Nhà Văn hóa thị trấn Sịa (do UBND thị trấn Sịa làm chủ đầu tư). Qua kiểm tra, đã kết luận chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và sai phạm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện dự án Chinh trang sân, đường nội bộ Nhà văn hóa thị trấn Sịa; kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân các cơ quan, đơn vị liên quan.

## **B. ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>KH 2020</b>	<b>Ước TH 6 tháng đầu năm</b>
1	Thu nhập bình quân đầu người	Trđ/người	38	
2	Thu ngân sách trên địa bàn	Tỷ đồng	> 100	42,5
3	Tổng vốn đầu tư xã hội	Tỷ đồng	650	260
4	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	1,0-1,1	1,0
5	Tỷ lệ hộ nghèo giảm	%	> 1,5	-
6	Tỷ lệ lao động qua đào tạo; giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động			
-	<i>Tỷ lệ lao động qua đào tạo</i>	%	> 60	60,8
-	<i>Giải quyết việc làm</i>	Người	1.400-1.500	520

-	<i>Xuất khẩu lao động</i>	<i>Người</i>	<i>150-200</i>	30 lao động đã xuất cảnh; 108 lao động đang theo học định hướng
7	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi	%	< 16,2	15,8
8	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế	%	97,5	99,76
9	02 xã Quảng Thái, Quảng Ngạn và huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao: Quảng Phú, Quảng Thọ.	-	-	02 xã Quảng Thái, Quảng Ngạn và huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

### C. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế, đó là

1. Dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng hầu hết các ngành, lĩnh vực trên địa bàn. Tất cả cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động trong một thời gian khá dài gây thiệt hại về kinh tế, thu nhập cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động.

2. Ảnh hưởng kéo dài của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã gây nhiều khó khăn trong việc tái đàn lợn. Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, đặc biệt là ảnh hưởng của 02 đợt không khí lạnh ở cuối vụ Đông Xuân gây mưa lớn và gió mạnh làm cho nhiều diện tích lúa bị đổ ngã, làm thiệt hại lớn về năng suất, sản lượng và thu nhập của người nông dân.

3. Thu hút đầu tư và huy động vốn đầu tư phát triển ngoài ngân sách còn nhiều khó khăn; chưa có nhiều dự án sản xuất kinh doanh quy mô lớn nên chưa tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án về du lịch sinh thái, đầu tư vào nông nghiệp.

4. Hầu hết các khoản thu ngân sách đều đạt thấp, thu ngoài quốc doanh ước 6 tháng đầu năm chỉ đạt 44%, thu lệ phí trước bạ đạt 42%; dự kiến hụt thu năm 2020: 5,15 tỷ đồng<sup>8</sup>. Số hụt thu này là lớn so với thu ngân sách huyện và sẽ có nhiều khó khăn trong việc cân đối dự toán thu, chi ngân sách huyện, do dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện giao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã giao chi ở mức tối thiểu và đã trừ thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên đầu năm, trừ tiết kiệm thêm 10% của 8 tháng cuối năm theo quy định.

5. Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn có mặt còn hạn chế; xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

6. Nhiệm vụ cải cách hành chính mặc dù đã được quan tâm và có nhiều cố

<sup>8</sup> Trên cơ sở tiến độ thu ngân sách 6 tháng đầu năm, căn cứ vào tình hình thực tế, phân tích, đánh giá, ước tổng thu ngân sách năm 2020: 116,5 tỷ đồng, dự toán thu tỉnh giao 85,75 tỷ đồng, dự toán thu huyện giao 121,65 tỷ đồng; dự kiến hụt thu so với dự toán huyện giao 5,15 tỷ đồng. Trong đó, ước thu ngân sách không tính thu tiền sử dụng đất 36,5 tỷ đồng, dự toán thu huyện giao 41,65 tỷ đồng; dự kiến hụt thu so với dự toán huyện giao 5,15 tỷ đồng.



gắng song một số mặt vẫn còn hạn chế. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra nên tiến độ thực hiện còn chậm và chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

#### **D. NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ, YẾU KÉM**

##### **1. Nguyên nhân khách quan**

Do ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi diễn ra phức tạp; giá cả các mặt hàng biến động khó lường ; tình hình thời tiết ngày càng diễn biến bất lợi,... nên đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nguồn thu khó khăn nên khả năng bố trí ngân sách đầu tư phát triển còn hạn chế. Nhược điểm về vị trí địa lý ảnh hưởng đến công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư vào địa bàn.

##### **2. Nguyên nhân chủ quan**

Quá trình tổ chức thực hiện, điều hành tuy đã có bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được phân công, nhưng việc lập các kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định từ đầu năm của các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn chất lượng chưa cao, thiếu kịp thời, cụ thể, quá trình tổ chức thực hiện chưa có quyết tâm cao . Việc gắn kết trách nhiệm của từng ngành , cơ quan , đơn vị , địa phương với nhiệm vụ cụ thể trong các Chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện thiếu đồng bộ, chặt chẽ. Tinh thần, thái độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

### **Phần thứ II**

#### **NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đi đôi với khắc phục những hạn chế, khó khăn trong từng ngành, lĩnh vực; các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

##### **I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ**

Tiếp tục tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

##### **1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản**

###### **a) Trồng trọt**

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2020 gắn với triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ; tăng

cường mở rộng liên kết với các doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất theo hướng doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra. Hoàn thành quy hoạch chi tiết vùng và từng bước đầu tư hạ tầng một số vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích các loại cây trồng có thị trường và hiệu quả kinh tế cao, mở rộng sản xuất theo chuỗi giá trị.

- Xúc tiến triển khai sản xuất vụ Đông và chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021; trong đó, tiếp tục quan tâm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tạo kết quả rõ nét hơn đối với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

### **b) Chăn nuôi**

- Tập trung khôi phục và phát triển đàn lợn sau dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi mà trọng tâm là triển khai đề án phát triển đàn lợn nuôi hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị; phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gà, lợn; kêu gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư các mô hình chăn nuôi mới có hiệu quả, tác động tích cực đến kinh tế - xã hội trên địa bàn (như mô hình sản xuất lợn giống, mô hình nuôi bò vỗ béo kết hợp liên kết trồng cỏ,...).

- Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là ngăn ngừa dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, kịp thời hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống nắng nóng trong mùa nắng, phòng chống đổ ngã trong mùa mưa rét; tổ chức tiêm phòng vắc xin triệt để đối với vật nuôi theo quy định; thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu sản xuất, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm; đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ để phát triển mô hình chăn nuôi lợn, chim cút sử dụng hầm khí sinh học (*Biogas*).

- Hỗ trợ người chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi vùng trang trại tiếp cận, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nhất là nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả. Phát triển chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn sinh học gắn với xây dựng vườn kiêu mẫu trong xây dựng nông thôn mới.

### **c) Thủy sản**

- Tranh thủ huy động và lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng vùng nuôi theo quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang, trước mắt là hệ thống điện để tổ chức sản xuất thâm canh, nâng cao năng suất. Hình thành một số mô hình nuôi trồng phục vụ du lịch sinh thái và ẩm thực; xây dựng mô hình phát triển nuôi thủy sản - trồng cây ngập nước theo hướng sinh thái.

- Tích cực vận động, khuyến khích ngư dân đầu tư mua sắm, cải tiến

phương tiện, ngư lưới cụ để tăng năng lực khai thác biển; gắn nuôi trồng, khai thác với phát triển các cơ sở thu mua, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản. Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý tốt các khu bảo vệ thủy sản; phát huy vai trò của các Chi hội nghề cá trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng ngư dân tự giác và sớm phát hiện bệnh, khi bị bệnh kịp thời báo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để được xử lý kịp thời tránh lây lan ra diện rộng.

- Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, tập huấn phổ biến đến tổ chức, cá nhân sản xuất, nuôi trồng thủy sản về các quy định cần tuân thủ đối với hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; nuôi thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (tôm sú, tôm chân trắng) phải thực hiện đăng ký để cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.

- Đối với nuôi cá lồng, bè trên sông Bồ, cần tập trung chỉ đạo, vận động hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp lại số lồng cá trên sông Bồ theo quy hoạch đã được duyệt; đồng thời, các địa phương cần khuyến cáo người nuôi giảm số lượng lồng từ 20% - 30% số lồng cá, mật độ nuôi giảm từ 30% - 50% để đảm bảo an toàn; vào mùa hè nắng nóng nên chuẩn bị các biện pháp kỹ thuật để tăng cường ôxy cho cá, thu tia khi cá đạt kích cỡ thu hoạch tránh hiện tượng cá chết hàng loạt khi thủy điện Hương Điền ngừng chạy máy và vận động người dân thu tia dần để hạn chế thiệt hại. Đồng thời, hướng dẫn bà con cần chủ động các phương án phòng tránh, gia cố lồng bè kiên cố, di dời, neo đậu những nơi an toàn để không bị ảnh hưởng do bão lụt.

- Thực hiện hoạt động cắm 78 cột mốc phân vùng nuôi cá lồng ở Quảng Thái và Quảng Lợi (từ nguồn vốn hỗ trợ của dự án Luxembourg).

#### **d) Phát triển kinh tế trang trại**

- Rà soát lại quỹ đất thực tế đã giao, chưa giao ở trang trại để có giải pháp thu hồi đối với những trường hợp được giao đất nhưng không tổ chức sản xuất hoặc sản xuất không có hiệu quả; đồng thời giao đất, cho thuê đất nằm trong vùng đất quy hoạch phát triển kinh tế trang trại đã được phê duyệt đối với các trường hợp có nhu cầu, có khả năng sản xuất trang trại. Lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với các hộ sản xuất có hiệu quả, đạt tiêu chí trang trại.

- Quan tâm vận động, tạo điều kiện thuận lợi trong giao đất, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để phát triển trang trại ở vùng đồng bằng. Tranh thủ và huy động các nguồn lực từng bước đầu tư hệ thống giao thông, điện, nước sạch phục vụ sản xuất, dân sinh cho các vùng trang trại theo qui hoạch. .

- Tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

#### **đ) Lâm nghiệp**

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời phát hiện, ứng cứu khi cháy rừng xảy ra nhằm giảm thiểu sự

thiệt hại. Tổ chức rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức trồng rừng mùa vụ năm 2020.

## **2. Chương trình xây dựng nông thôn mới**

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp tục nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới. Đồng thời, tập trung chỉ đạo 02 xã xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Quảng Phú, Quảng Thọ khẩn trương hoàn thành các tiêu chí còn lại theo kế hoạch đề ra; phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020. Chỉ đạo các xã còn lại rà soát, xây dựng kế hoạch để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và xây dựng kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả của 03 thôn đã được đầu tư xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao trong năm 2019, nhất là hoạt động của nhà văn hóa thôn, công tác chỉnh trang, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường và công tác ra quân định kỳ nhằm thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ 05 thôn: Đông Xuyên (Quảng An), Khuông Phò Đông (Quảng Phước), Đồng Bào (Quảng Vinh), Tân Thành (Quảng Công), Thành Trung (Quảng Thành) triển khai thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.

- Xây dựng vườn kiểu mẫu: tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các hộ tham gia xây dựng vườn mẫu tổ chức sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa; khảo sát, thẩm định đối với các hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu năm 2020 theo hướng tập trung; đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ trong thôn, trong xã học tập các vườn mẫu tiêu biểu để chủ động đầu tư nhân rộng nhằm nâng cao thu nhập, hiệu quả kinh tế từ vườn của mình.

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo UBND các xã khảo sát, xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, hoa tạo cảnh quan môi trường nông thôn các tuyến đường thôn, xóm; tổ chức xây dựng tuyến đường kiểu mẫu từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

## **3. Phát triển dịch vụ**

- Tiếp tục kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ, mở chi nhánh kinh doanh trên địa bàn, nhất là ở Trung tâm thương mại huyện, trung tâm các xã, các vị trí có lợi thế kinh doanh.

- Tổ chức quản lý và khai thác tốt Trung tâm thương mại huyện và các chợ, khu vực trung tâm xã để phát triển mở rộng và đa dạng các ngành dịch vụ. Hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chợ.

- Nâng cao hiệu quả phát triển du lịch; tập trung thu hút đầu tư dịch vụ du lịch ven phá, ven biển; phát triển tour, tuyến và sản phẩm du lịch. Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư nhằm hình thành rõ nét hơn khu dịch vụ Cồn Tộc, bãi biển ở xã Quảng Công, Quảng Ngạn, khu vực đầm phá Quảng Lợi.

- Tích cực phối hợp với Sở Du lịch tạo các sản phẩm dịch vụ du lịch mới, tăng chất lượng dịch vụ để kích cầu nhằm phục hồi và phát triển dịch vụ du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

- Phát triển hệ thống sản phẩm, loại hình du lịch chất lượng, đặc sắc, đa

dạng, có giá trị gia tăng cao, trọng tâm là du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng gắn với dịch vụ ẩm thực. Hình thành các tuyến, điểm du lịch gắn với phát triển các ngành nghề truyền thống và các loại hình dịch vụ ẩm thực, vui chơi, giải trí trong nông thôn.

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện phù hợp với diễn biến dịch bệnh; tích cực phối hợp triển khai các chương trình kích cầu du lịch của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; tăng cường truyền thông về du lịch an toàn trên địa bàn huyện.

- Tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

#### **4. Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề**

- Phối hợp với Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai tại Khu công nghiệp Quảng Vinh. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút, phân đấu kêu gọi 01 - 02 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan để đề nghị tỉnh bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp mới tại xã Quảng Lợi. Triển khai đầu tư hạ tầng để có cơ sở kêu gọi các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, nhằm phát triển kinh tế - xã hội kết hợp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Phát huy các xưởng may gia công hiện có trên địa bàn huyện (Nhà máy may Quảng Điền, Công ty may xuất khẩu Quảng Thành, Công ty Huy Long ở Quảng Công). Tạo mọi điều kiện để các cơ sở phát triển sản xuất, nhằm tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan đề nghị Sở Công thương hỗ trợ kinh phí khuyến công 2020 để đầu tư các máy móc, thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thu nhập của đơn vị.

- Tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh các nghề, làng nghề hiện có. Gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với hoạt động dịch vụ, du lịch. Trong đó, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn HTX mây tre đan Bao La tiến hành chỉnh trang, sắp xếp lại đối với cơ sở sản xuất và nhà trưng bày sản phẩm sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng. Hướng dẫn tổ chức liên danh, liên kết với các làng nghề khác và lựa chọn một số sản phẩm chủ lực để sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi cần số lượng lớn cũng như sản xuất hàng lưu niệm phục vụ du lịch.

#### **5. Tài nguyên và môi trường**

- Triển khai thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất của huyện và các xã, thị trấn đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi, khoáng sản titan trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch phân lô đầu giá quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo nhu cầu đất ở cho nhân dân và thu ngân sách địa phương. Thực hiện tốt công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kêu gọi đầu tư để thực hiện dự án.

- Tiếp tục sắp xếp lại các nghĩa trang, nghĩa địa; thực hiện việc xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa theo quy hoạch. Hoàn thành quy hoạch chi tiết khu nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Quảng Lợi.

- Tăng cường tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án ngày Chủ nhật xanh, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân và trở thành phong trào tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa, chỉnh trang vườn nhà, đường làng, ngõ xóm.

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về biến đổi khí hậu; chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện các khu tái định cư ở vùng có nguy cơ bị sạt lở. Tổ chức các lực lượng cứu hộ, cứu nạn một cách hợp lý, đảm bảo phản ứng nhanh, kịp thời và hạn chế thấp nhất những thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

### **6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công**

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; có biện pháp chấn chỉnh, thay thế nhà thầu hoặc bổ sung nhà thầu phụ đối với các nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân.

- Các chủ đầu tư phối hợp rà soát, kiểm soát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký hợp đồng. Khẩn trương lập kế hoạch tiến độ, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng song song với quá trình lập hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật và ngay sau khi có quyết định phân khai vốn chuẩn bị đầu tư dự án.

- Đối với các dự án khởi công mới, các chủ đầu tư khẩn trương lập kế hoạch tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân, các mốc thời gian của từng giai đoạn trước khi triển khai thực hiện dự án; cam kết về khối lượng, tỷ lệ giải ngân và lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công dự án.

- Các cơ quan, ban ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình; báo cáo UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp để chậm trễ.

- Tổ chức rà soát, kiểm tra, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm, chưa kịp thời, các dự án có khả năng không giải ngân hết vốn sang các dự án đã có khối lượng, các dự án có khả năng đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân tốt đảm bảo hiệu quả đầu tư, kể cả các dự án điều chỉnh vốn tăng so với số vốn đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND huyện thông qua.

### **7. Tài chính ngân sách**

- Phân đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt so với dự toán tỉnh và

HĐND huyện giao. Chỉ đạo quyết liệt và có biện pháp đối với công tác thu thuế, tăng nguồn thu, tiết kiệm chi; chú trọng các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu tiền đầu giá quyền sử dụng đất; tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, các khoản nợ tiền thu từ đất; xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nợ đọng thuế.

- Thực hiện rà soát, đánh giá, dự kiến thu ngân sách và tập trung điều hành chi ngân sách và huy động nguồn thu trong trường hợp hụt thu cân đối ngân sách năm 2020.

- Thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra và giám sát tình hình thu, chi ngân sách. Thường xuyên kiểm tra việc quản lý thu, chi ngân sách các xã, thị trấn để uốn nắn và chấn chỉnh kịp thời những sai sót. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, đặc biệt là các khoản chi về vốn mang tính chất xây dựng cơ bản; điều hành ngân sách theo dự toán được phân bổ.

## **II. PHÁT TRIỂN VĂN HÓA-XÃ HỘI**

### **1. Tập trung giải quyết về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững**

Rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh; kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đảm bảo theo qui định. Khẩn trương, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc về lao động, việc làm và công tác an sinh xã hội.

Thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng theo qui định, đúng đối tượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động để đẩy mạnh nhiệm vụ xuất khẩu lao động. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Thực hiện tốt hơn các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo, hỗ trợ giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở; tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các dịch vụ pháp lý; hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin và các chính sách an sinh xã hội khác.

**2. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Xây dựng kế hoạch kiểm tra hồ sơ, học bạ học sinh lớp 9 để chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp THCS; tổ chức cho học sinh lớp 9 đăng ký dự tuyển vào các trường THPT năm học 2020 - 2021. Phối hợp chuẩn bị để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2019 - 2020 trên địa bàn huyện.**

Chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tích cực chuẩn bị ( cơ sở vật chất, đội ngũ ) để triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho học sinh lớp 1. Rà soát, hệ thống trường lớp, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt là đối với các trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Đẩy mạnh triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Duy trì và nâng cao

chất lượng công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và giáo dục THCS-Xóa mù chữ mức độ 2.

**3.** Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chỉ đạo tuyến y tế cơ sở tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường để phòng dịch bệnh; tiếp tục chỉ đạo tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020; tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng phòng chống dịch bệnh mùa hè. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế.

Triển khai tốt công tác an toàn tiêm chủng; duy trì hoạt động các đề án, dự án, mô hình, câu lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên. Đôn đốc các đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu của chiến dịch và đợt tăng cường tiếp tục thực hiện dịch vụ thường xuyên tại Trạm y tế, đảm bảo kế hoạch đề ra.

**4.** Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; chào mừng đại hội Đảng các cấp; tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng, chống đuối nước tại các bãi biển, sông, ao, hồ, đầm phá trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhất là xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới.

Tiếp tục giữ vững xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội với mục tiêu “Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới", "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị".

**5.** Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch ”Ngày chủ nhật xanh”; kế hoạch phân loại rác thải sinh hoạt tại các địa phương; tạo hoạt động thường xuyên, liên tục, lâu dài của các cộng đồng dân cư và ý thức của người dân tại nơi sinh sống.

### **III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH**

**1.** Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính; vai trò, trách nhiệm và năng lực của UBND các cấp trong việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng đơn vị trong thực thi công vụ.

**2.** Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực thi hành công vụ, có bản lĩnh chính trị, tận tụy phục vụ nhân dân theo vị trí việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trên các lĩnh vực. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm ở cơ sở; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

**3.** Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức bảo đảm dân chủ, công khai, theo vị trí việc làm. Đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của pháp luật.

**4.** Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa



nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

5. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện giải quyết theo phương thức 04 tại chỗ.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung, đặc biệt là Trang điều hành tác nghiệp đa cấp.

#### **IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH, NỘI CHÍNH**

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, tự diễn biến, tự chuyển hóa của các thế lực thù địch. Chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

2. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời mọi tình huống phát sinh từ cơ sở không để bị động, lúng túng, bất ngờ; không để xảy ra sơ hở để các phần tử xấu lợi dụng, kích động, tạo điểm nóng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; giảm các loại tội phạm; đẩy lùi tai nạn giao thông; phòng, chống có hiệu quả tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy đang xâm nhập vào địa bàn.

3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên; triển khai công tác chuẩn bị nguồn cho tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

4. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các quy định về kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

5. Tổ chức các Hội nghị để tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2020 và các văn bản khác liên quan mật thiết đến đời sống hàng ngày của nhân dân.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương nắm chắc tình hình hoạt động các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, tín đồ các tôn giáo tại địa phương.

7. Chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành các cuộc thanh tra đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

8. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật, không để tạo ra điểm “nóng”, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

## V. CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

1. Chủ động triển khai tốt các phương án, biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Chú trọng kiểm tra việc chuẩn bị kế hoạch, phương án di dời dân, phương tiện, lực lượng phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn ở từng cơ sở, cụm dân cư; thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy, nổ để chủ động phòng chống có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn gây ra.

2. Lòng ghép các nguồn lực để nâng cấp các công trình đê, kè bờ sông, ven phá và một số điểm xung yếu ven biển. Đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng đảm bảo ứng cứu kịp thời, xử lý tại chỗ, chung sống an toàn với lụt bão. Có kế hoạch phối hợp nạo vét lòng hồ, luồng lạch, tăng cường khả năng thoát lũ, xử lý các điểm ngập lụt sâu trên các tuyến giao thông, giải quyết tình trạng gây chia cắt, cô lập.

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về mức độ nguy hiểm của thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu. Huy động và bố trí hợp lý các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

*Nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2020 hết sức nặng nề, còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu cao của các cấp, các ngành và quần dân toàn huyện. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành; Chủ tịch UBND xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể, gắn tình thần trách nhiệm cao với công việc để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020.*

*Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể tăng cường phối hợp với chính quyền và các ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng còn lại năm 2020./.*

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh TT.Huế;
- Thường vụ Huyện ủy;
- CT-PCT.HĐND và UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện;
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP+CV;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trương Duy Hải**